

สิทธิพร เจริญในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## GPSC – มาไกล หรือ ไปได้อีกไกล

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...** วันวาน นั่งดูตลาด และนั่งดูหุ้น พร้อมกับจดรายชื่อบุคคลที่ขาดไปพลาดๆ

พอจบสิ้นวัน หยิบสิ่งที่จดไว้ นั่น “อะไรกันล่ะนี่” ทำไมหุ้นที่ขาดตา เริ่มมีมากขึ้นกว่าที่เคยดูอยู่ ในวันก่อนๆ แถมไม่ใช่หุ้นเล็กๆ อย่างเดียวด้วยนะ มีทั้งหุ้นเล็กๆ หุ้นใหญ่ๆ... แล้วยังรวมไปถึง หุ้นที่ยังไม่มีแววดี หรือที่จะเรียกว่า หุ้นซึ่ง หุ้นแก๊งๆ ไร้อะไรก็ตามทีเถอะ มากันหมดแหละครับ... บางท่านก็อาจจะคิดว่าก่อนหน้า ก็ลงมาแยะ นี้อาจจะแค่ Rebound เท่านั้น เดียวก็ลงมาอีกเหมือนเดิม ตัวเลขเศรษฐกิจที่จะเห็นในวันหน้า มันคงไม่ใช่เรื่องที่น่าดีใจหรอก... อีกทั้ง ตลาด หรือ SET Index หากมองในเรื่องของโครงสร้างเทคนิค ก็ยังต้องเรียกว่า ยังเป็นขาลง หรือ แนวโน้มขาลง ยังอยู่ในจิตใจมากกว่า การขึ้นใดๆ ก็ตาม ในระดับหนึ่ง ก็จะเจอแรงขายตามมาได้อยู่ดี... ทั้งหมดนี้ เหนือเมฆก็ไม่คิดค้นหรือไม่เห็นด้วยอะไรหรอกครับ แต่อาจจะแค่มองในมุมที่ต่างออกไปมากกว่าเท่านั้น ซึ่งถามว่ามองต่างยังไง ก็ต้องตอบว่า ก็อย่างที่กล่าวมาก่อนหน้า หรืออย่างที่บอกไว้ว่า การจะแกว่งขึ้นหรือแกว่งลงอย่างไร โอกาสของการเป็นระดับปลายๆ คลื่น 4 น่าจะมีความเป็นไปได้สูง นั่นหมายถึงอะไร... ก็หมายถึง ถ้าจะมองกันยาวๆ หรือลงทุนกันจริงๆ น่าจะเหมาะสม ไม่ว่าจะมีการลงมืออะไรก็ตาม ก็ยังน่าจะเป็นสิ่งที่ต้องกล่าวไว้เหมือนเดิมว่า มองยาวไว้ ยังไงก็ได้เปรียบ หรือนี้ดีไม่ดี SET Index ในเชิงโครงสร้างทางเทคนิค อาจจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วก็ได้ ลองมองๆ ในภาพใหญ่ จะเห็นว่าระดับที่เราดูไว้ (ไม่น่าต่ำกว่า 925) การลงที่ผ่านมา ก็ถือว่าใกล้เคียงสุดๆ แล้วได้เหมือนกัน

**ดูตามเกม...** เป็นหุ้นที่หลายๆ ท่านมองว่า ราคาแพงอยู่ในตัว ซึ่งถ้าเห็นกราฟแบบนี้แล้ว

ต้องเอาเรื่องของราคาในทางทฤษฎี หรือ ราคาในความคิดออกไปก่อน... ว่ากันตามเทคนิคเพียงๆ สักรอบ

**แนวรับ : ... 64.0-62.0 เน้นไม่ต่ำกว่า 60.0 ไว้ก่อนด้วยก็ดี**

**เป้าหมาย : ... 75.0-77.0 หรือ อาจจะวิ่งได้ถึงระดับ 80.0 ได้**

Price Chart...(GPSC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น GPSC...** ถ้าจะว่ากันด้วยภาพที่แสดงนี้ การขึ้นก่อนใดๆ ที่จะมีตามที่คาดนั้น จะถึงระดับพื้นที่ 75.0-77.0 หรืออาจจะแรงไปถึงระดับ 80.0 อาจจะเป็นอย่างที่กล่าวมาข้างต้น โอกาสอันดี ย่อมจะมี แต่อาจจะไม่ลงจนถึงระดับต่ำสุดที่เคยผ่านมาแล้วก็ได้ ถามว่า ถ้าขึ้นไปถึงระดับเป้าหมายที่มองไว้ แล้วขึ้นจริง หรือขึ้นต่อเนื่องเลยไม่ได้หรือ... ก็ต้องกล่าวว่า ด้วยภาพของค่าสัญญาณของเครื่องมือแนวโน้ม ยังไม่ส่งสัญญาณว่าจะขึ้นไปยาวๆ ได้เลยในระยะสั้น ความน่าจะเป็นมีความเป็นไปได้ ที่ขึ้นแล้วจะต้องลงมืออะไรสักอย่างก่อน แล้วถึงค่อยขึ้นจริงๆ ในรอบต่อไป... แต่ก็แค่คาดการณ์ไปตามทฤษฎีเทคนิคนะครับ เงินเข้าจริง เทคนิคก็แพ้